

Ngày 31/8/2020, chuyến bay số hiệu VN28 của Vietnam Airlines, khởi hành lúc 15:00 (giờ Kyiv) đã đưa 239 công dân Việt Nam sống sót từ Ucraina về nước. Đây là chuyến bay đặc biệt, hy vọng nhất từ trước tới nay, diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Ucraina diễn biến hết sức phức tạp, khó kiểm soát (thế giới phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch bệnh lần thứ hai; tại Ucraina, mỗi ngày có tới 2.500 ca nhiễm mới, đáng kể 7% châu Âu với tổng số ca nhiễm). Trong số bà con ta được duy trì nguy hiểm vùng vẫy nước, phần lớn là nhóm đối tượng thuộc: người cao tuổi; trẻ em; người có bệnh nền; sinh viên tốt nghiệp, hết hạn giấy tờ, khó khăn về chi phí cũng như đi kèm người thân; công dân ta tại trong nước sang công tác, làm việc bị "mắc kẹt". Ngoài ra, còn có những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do mất việc làm, neo đơn, khó có thể tìm kiếm và tiếp xúc sinh nhai trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng lan rộng. Ngoài ra, chuyến bay còn đưa 2 cán bộ Đoàn và gia đình sang công tác tại Ucraina và đưa 2 cán bộ Đoàn và gia đình khác hết nhiệm kỳ về nước.



Đáng sau việc tổ chức thành công chuyến bay ngày 31/8 đưa công dân Việt Nam từ Ucraina về Việt Nam với những an toàn, là công sức và sự cố gắng của những người làm việc trong thời gian gấp rút, không quên khó khăn, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tiêu đầu tiên là rà soát

nhằm tình hình bà con, xin chờ trình bày chuyên bay, cấp giấy tờ, lập, duy trì danh sách công dân, lên kế hoạch bay, xin cấp phép bay, cho đến khâu cuối cùng là trình khai chuyên bay. Trong đó, ưu tiên phải kể đến, là sự quan tâm sát sao, chờ đợi ở khắp thủ tục của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai, là sự phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ của các Bộ, ngành trong nước (quan trọng là Bộ Ngoại giao, phối hợp Bộ Giao thông - Vận tải, Tổng công ty Hàng không quốc gia Vietnam Airlines, Công ty khách quốc tế - Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...). Thứ ba, là sự chờ đợi, tích cực với những mong chờ vì bà con ta của cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina, trình bày chờ đợi là Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn. Cán bộ nhân viên Đại sứ quán đã đứng hành cùng bà con từ khi bắt đầu đăng ký cho đến khi họ trình trình người cùng lên máy bay an toàn về nước. Bên cạnh đó, phải kể đến sự hỗ trợ đắc lực, tinh thần “tình nguyện, tình ái” của các cá nhân, tập thể đoàn người Việt Nam tại Ukraina và sự hỗ trợ của kiều bào (về mặt thông tin) của các quan chức trách nhiệm tại: Cơ quan Hàng không quốc gia Ukraina, Đại sứ quán Ukraina tại Hà Nội, Cơ quan Biên phòng nhà nước, Cơ quan Di trú Ukraina, Công ty khách quốc tế Borispol, Bộ Nội vụ và Cơ quan cảnh sát quốc gia.





Tin tức Đi sơ tán quân Việt Nam từ Ucraina.